

Số: 28 /NQ-HĐND

Tân Thành, ngày 10 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Kết quả giám sát về thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh tổ quốc, giai đoạn 2022-2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN THÀNH
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 7 năm 2023 về thành
lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị trấn về thực hiện phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thị trấn;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 18/BC-DGS ngày 27 tháng 6 năm 2024
của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thị trấn về kết quả giám sát về thực hiện
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2022-2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện Báo cáo số 18/BC-DGS
ngày 27/6/2024 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thị trấn về kết quả giám
sát về thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2022-2023; đồng thời,
nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được

Thời gian qua, UBND thị trấn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cơ bản thực
hiện tốt các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Qua đó cho thấy nhận thức
và sự tham gia của nhân dân vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở được
nâng lên, phát huy được các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển sự
nghiệp văn hóa. Phong trào được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng
hộ, tự giác thực hiện đã thực sự trở thành phong trào thi đua trên địa bàn. Tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định,
nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật
của Nhà nước.

Một số kết quả đạt được như: Gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 98%,



6/6 khu phố đạt khu phố văn hoá, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày lễ lớn trong năm với hơn 500 hội viên, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn tham dự, phối hợp với trung văn hoá thể thao và truyền thanh huyện tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim phục vụ nhân dân trên địa bàn thị trấn 02 đợt/năm với trên 500 lượt người tham dự, tham gia các hội thi văn hoá văn nghệ và các giải đấu thể thao do huyện tổ chức đạt kết quả cao. Tổ chức họp dân nâng cấp, mở rộng nâng cấp 16 tuyến đường bê tông xi măng trên địa bàn, kết quả đa phần các hộ dân thống nhất, đã hoàn thành 05 tuyến, đang thi công 06 tuyến. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” cũng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn như: Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ Lá chắn, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và Đội tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị trấn. Qua đó biểu dương một số thành tích được như khen thưởng như khen thưởng gia đình văn hoá tiêu biểu 03 năm (2021 – 2023) là 150 hộ với số tiền là 69.840.000 đồng; khen thưởng, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” là 05 cá nhân, với số tiền là 1.120.000 đồng; Đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là 11 tập thể và 12 cá nhân.

2. Những hạn chế

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế sau:

Hoạt động một vài mô hình về bảo đảm ANTT trên địa bàn đôi khi chưa đi vào chiều sâu như mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, UBND thị trấn có trang bị các trang thiết bị cho điểm chữa cháy, tuy nhiên không có biên bản bàn giao các thiết bị cho điểm chữa cháy, chưa tiến hành kiểm tra định kỳ các thiết bị theo quy chế đề ra.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn thị trấn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hiệu quả chưa cao, công tác tuần tra còn ít, tình hình vi phạm an ninh trật tự năm sau cao hơn năm trước.

Thời gian qua, việc sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa nhiều, từ đó ảnh hưởng một phần tới chất lượng hoạt động của phong trào chưa mang lại hiệu quả cao.

Một số nội dung trong biên bản họp của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đôi khi chưa đảm bảo như: nội dung triển khai các văn bản liên quan tới nhiệm vụ thực hiện trong năm và việc xét khen thưởng mô hình “Người tốt, việc tốt”

Hồ sơ lưu trữ của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” chưa đảm bảo theo quy định như Quyết định phân công thành viên, biên bản họp, mô hình “điểm chữa cháy công cộng”, hồ sơ khen thưởng...

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân thị trấn xác định các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Đối với UBND thị trấn

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từ đó phát huy hiệu quả các mô hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn thị trấn.

Quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ, toàn diện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và các văn bản của cấp trên, đẩy mạnh phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Đề án Công tác Dân vận tham gia xây dựng văn minh đô thị... bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn thị trấn, tăng cường công tác nắm địa bàn, chủ động tham mưu trong giải quyết các tình huống phát sinh, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn luôn ổn định; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu tránh bị động bất ngờ.

Kịp thời kiện toàn các Ban Chỉ đạo khi có thanh đổi thành viên, đồng thời phân công trách nhiệm, giao việc cụ thể cho từng thành viên trong các Ban chỉ đạo để phát huy hết vai trò của từng thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thị trấn ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng nhất là chất lượng hoạt động của các mô hình, tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả, giải thể các mô hình không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được cũng như các mặt còn hạn chế để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục. Qua đó kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc



trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn thị trấn

Thực hiện đảm bảo quy chế hoạt động “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, các hồ sơ phải được lưu trữ đảm bảo theo quy định.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thị trấn

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thị trấn.

Động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào đặc biệt là Phong trào “Người tốt, việc tốt”, các mô hình bảo đảm ANTT, công tác dân vận trên địa bàn thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm, Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo Hội đồng nhân dân thị trấn kết quả thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Nhóm đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị trấn khóa II, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 02 tháng 07 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- ĐB. HĐND huyện (U/c trên địa bàn);
- Đảng ủy thị trấn;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- CSDL HĐND;
- Niêm yết công khai tại bảng thông tin;
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA



PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THỊ TRẤN
Nguyễn Lan Anh